



ฉบับที่ 13/2563

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนกันยายน 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2563 ขยายตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้น ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และวันหยุดยาวที่มากกว่าปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเร่งขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยจากการลงทุนหมวดก่อสร้าง ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อนตามผลผลิตยางพาราและปศุสัตว์ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงตามการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับการบริโภคที่ฟื้นตัว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเพิ่มขึ้น จากหมวดพลังงานที่หดตัวสูงขึ้น ตามราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก การปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง และหมวดอาหารสดที่ชะลอลงตามราคาข้าวที่ลดลง ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเป็นสำคัญ แต่ภาพรวมยังเปราะบาง สำหรับภาคการเงิน เดือนสิงหาคม 2563 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้น ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและการใช้จ่ายภาคบริการที่ขยายตัว ส่วนหนึ่งจากการมีวันหยุดยาวที่มากกว่าปีก่อน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวน้อยลง ตามยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวเป็นเดือนแรกหลังจากที่หดตัวตั้งแต่มีนาคม 2563 สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่ขยายตัว สำหรับอัตราการเข้าพักแรมใกล้เคียงกับเดือนก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวเร่งขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ส่วนหนึ่งเพื่อชดเชยการเบิกจ่ายที่ล่าช้าในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ โดยรายจ่ายประจำเบิกจ่ายเร่งขึ้นจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหมวดรายจ่ายอื่นของกรมการปกครอง ด้านรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายเร่งขึ้นจากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท อย่างไรก็ตาม อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเล็กน้อย จากการลงทุนก่อสร้างในภาคที่อยู่อาศัยและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ขยายตัว ขณะที่การนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังคงหดตัวสูงต่อเนื่อง สะท้อนภาวะการลงทุนโดยรวมที่ยังเปราะบาง

รายได้เกษตรกร กลับมาหดตัวจากปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวที่ลดลงจากการที่ผู้ประกอบการโรงสีเร่งระบายสต็อกเพื่อรองรับผลผลิตใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน จากผลผลิตยางพาราและปศุสัตว์ที่ขยายตัว

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง ตามการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับการบริโภคที่ฟื้นตัว ขณะที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังหดตัวสูงตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง ประกอบกับการผลิตน้ำตาลทรายขาวยังหดตัวสูงจากผลของภาวะภัยแล้งในช่วงก่อนหน้า

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกและนำเข้าจากจีนตอนใต้เป็นสำคัญ โดยการส่งออกขยายตัวในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประเภท Cloud Computing ตามความต้องการใช้งานประมวผลและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และหมวดผลไม้ที่ขยายตัวสูง ตามความต้องการบริโภคและผลผลิตที่สูงกว่าปีก่อน ด้านการนำเข้าขยายตัวต่อเนื่องในหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สื่อและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ขยายตัวตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน และหมวดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์จากการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งจากทางอากาศเป็นทางบกมากขึ้น

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ -1.12 จากหมวดพลังงานที่หดตัวสูงขึ้น ตามราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ลดลงตามราคาตลาดโลก การปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง และหมวดอาหารสดที่ชะลอลงตามราคาข้าวที่ลดลง เนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงาน การจ้างงานปรับดีขึ้นจากการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว แต่ภาพรวมยังเปราะบาง

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนสิงหาคม 2563 ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างขยายตัวจากเงินฝากออมทรัพย์ที่ยังอยู่ในระดับสูง จากมาตรการช่วยเหลือภาครัฐและความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 ตุลาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th